



โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความสอดคล้องนโยบายและแผนแม่บท ระยะ ๕ ปี

นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐	การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สกัดกั้นทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ขยายกรอบเวลาการใช้แผนแม่บท ฯ ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต” ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริม ให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதงสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข นำโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องไปกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังและเสริมสร้าง ค่านิยม ทศนคติ วิธีคิดในการต่อต้านการทุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน เกิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย ที่ เรียกว่า Sense of Purpose โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตั้งแต่ระดับจุลภาคสู่ระดับมหภาคสอดคล้องกับหลักการทรงงาน เรียกว่า “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายกรอบเวลาการใช้แผนแม่บท ฯ ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต” ประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดคุณธรรม “สุจริต” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 คุณธรรมสำคัญ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายกรอบเวลาการใช้แผนแม่บท ฯ ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย

- 1 วัน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู ๗๐ คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการเอชออนุมัติ
2. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
3. ดำเนินการจัดการอบรม
4. สรุปผลการจัดอบรม
วิธีการจัดอบรม บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม/นำเสนอ

งบประมาณ

บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทน และความอายต่อการทุจริต
2. บุคลากรในสังกัด สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

การอนุมัติโครงการ



ลงชื่อ ผู้เสนอ

(นายเนมิราช จิตรปรีดา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายไกรทอง ไชยวิชิม)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ



ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายนันทาท เมืองแสน)

นายอำเภอ